

## ภารกิจ 'พลังงาน' แสนล้าน ประมูลโรงไฟฟ้า-ปิโตรฯ

● **ณัฐชยา คอบสุวรรณ**  
กรุงเทพธุรกิจ

การเลือกตั้งวานนี้ (24 มี.ค.) นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะจัดตั้งเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ แต่การทำงานของหน่วยงานราชการยังคงเดินหน้าเพื่อรอการเข้ามาทำงานของรัฐบาลใหม่ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากรัฐบาลปัจจุบัน

**ศิริ จิระพงษ์พันธ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านกระทรวงมีแผนงานที่ชัดเจนที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้ โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายพลังงานที่กำหนดในแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580 (พีดีพี 2018) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยระยะยาว 15-20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ฉะนั้น พิจารณาตามร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ในปีนี้มีนโยบายสำคัญที่กระทรวงพลังงานจะต้องเร่งผลักดันคือการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก ในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ที่กำหนดให้ในช่วงปี 2567-2568 จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้น 2 โรง กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ หรือโรงไฟฟ้าละ 700 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 1. โรงไฟฟ้าแห่งแรกที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการ คือ การก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอเนอจี้ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ที่จะสิ้นสุดสัญญาเดือน ก.ค. 2563

2. โรงไฟฟ้าใหม่อีก 700 เมกะวัตต์ ซึ่งในอดีตการประมูลโรงไฟฟ้า IPP มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งรัดพิจารณารายละเอียดและเจรจากับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่มีความพร้อมด้านพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยู่แล้ว จึงน่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้เสร็จทันตามแผน

และเตรียมความพร้อมไว้ หากเสร็จทันในวาระการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ก็อนุมัติแผนงานทันที แต่หากไม่เสร็จก็ให้รัฐบาลใหม่เข้ามาสานต่อ

**การเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid** ในพื้นที่เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ง

**สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยรอบใหม่** ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ภายใต้รูปแบบระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) โดยจะยึดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประมูลเดียวกันกับการประมูลแหล่งอ่าวไทยและบงกช คือ ราคาก๊าซธรรมชาติต้องต่ำ ซึ่งเรื่องนี้กรมเชื้อเพลิงยังคงเดินหน้าศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งการเปิดแปลงสำรวจในอ่าวไทยและบนบก เพื่อให้รัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลใหม่ตัดสินใจได้ในทันที

รวมถึงการตัดสินใจโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ที่ลงนามว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ศึกษาด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาท ไปเมื่อราวเดือน ธ.ค. 2561 และกำหนดกรอบดำเนินการภายใน 5 เดือนแรกจะต้องมีคำตอบว่า จกระบี่ และอ.เทพา จ.สงขลา ควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ และภายใน 9 เดือน ผลการศึกษาจะต้องครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคใต้

**หากพิจารณาจากนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ต้องการปรับแก้แผนพีดีพีใหม่** เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 20% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ ดังนั้นหากการเมืองเปลี่ยนซักรูปแบบใดก็ตามที่ต่างจากนโยบายต่างๆ จะไม่ถูกปรับเปลี่ยน แต่หากเปลี่ยนแล้วมีเหตุผลรองรับที่ดีพอ การลงทุนด้านพลังงานที่มีมูลค่ารวมเกือบแสนล้านบาทก็ไม่มียื้อไร่นางกังวล หากยึดฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นธรรม และยึดประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้ง ในทางกลับกันหากเกิดผลเสีย รัฐบาลนั้นๆ ก็ไม่ควรปฏิเสธความรับผิดชอบเช่นกัน



หรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2567 และไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าปัจจุบัน

ส่วนโรงไฟฟ้าใหม่อีก 700 เมกะวัตต์ ให้ กกพ. ศึกษาว่าเป็นการเปิดประมูลหรือไม่ หรืออาจใช้รูปแบบเจรจาไปพร้อมๆ กับการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนไตรเอเนอจี้ โดยหลักการสำคัญคือต้นทุนค่าไฟฟ้าต้องถูกลงหรือไม่กระทบต่อฐานค่าไฟฟ้าตลอดแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่กำหนดไว้อยู่ที่ 3.58 บาทต่อหน่วย ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพลังงานไม่ได้ตีกรอบระยะเวลาดำเนินการของ กกพ. แต่ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าตามแผนพีดีพี

จะนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท ที่กำหนดออกประกาศเชิญชวน (ขายซองเอกสาร) วันที่ 15 พ.ค. นี้ ยื่นซองประมูลภายในสิ้นเดือน ก.ค. 2562 และประกาศผู้ชนะสิ้นเดือน ต.ค. 2562 คาดว่า จะเริ่มดำเนินการโครงการเดือน ม.ค. 2563 เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน ธ.ค. 2563 ปัจจุบัน กกพ. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นอกจากนี้ มีอีกภารกิจสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือ **การเปิดประมูล**